

Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ

22:47 13/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

Theo đó, thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội...

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố về công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn (CHCN) trên địa bàn.

Trọng tâm là: Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ... và các chương trình, kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo về PCCC và CNCH thành phố đã ban hành trong thời gian qua.



Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về PCCC, đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục trước ngày 30/10/2023.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ha-noi-yeu-cau-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-doi-voi-loai-hinh-nha-o-nhieu-can-ho>

